

Source :

สยามธุรกิจ

Date :

3 เม.ย. 2561

Page :

5

No :

กฟน.ชูอาคารประหยัดพลังงาน โชว์ 5 ปีลดค่าไฟฟ้ากว่า 154 ล้านบาท

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน. จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ปีที่ 5 ประกาศผลรางวัลสุดยอดอาคารโรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า มอบรางวัลมูลค่ารวม 5 ล้านบาท เผยตลอดระยะเวลาการจัดโครงการ 5 ปี ประสบความสำเร็จเกินคาด มีอาคารเข้าร่วมโครงการ 247 แห่ง ช่วยชาติประหยัดพลังงาน 39.46 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดสูงกว่า 154 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงกว่า 22,973 ตัน

สำหรับโครงการส่งเสริมการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน” ปีที่ 5 หรือ MEA Energy Saving Building 2017 ซึ่งได้พิจารณาจัดประกวดอาคารรวม 4 ประเภท คือ อาคารโรงพยาบาล, อาคารโรงแรม, อาคารสำนักงาน และอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ จากความตั้งใจทุ่มเทในการดำเนินงานของทุกอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ทำให้สามารถลดพลังงานไฟฟ้าลงได้กว่า 18.96 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้กว่า 70 ล้านบาทต่อปี และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 11,040 ตันต่อปี

ซึ่งในการแข่งขันระดับที่ 2 ของการประกวดอาคารปีที่ 5 มีอาคารได้รับการพิจารณาตัดสินผลรางวัล จำนวน 16 อาคารดังนี้ 1.รางวัล “อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น” ได้รับเงินรางวัลอาคารละ 1 ล้านบาท จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี, โรงแรมเจ้าพระยา

ปาร์ค, อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ

2.รางวัล “อาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น” ได้รับเงินรางวัล 5 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ “สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี”

3.รางวัล “อาคารปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” ได้รับเงินรางวัล 5 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ “โรงพยาบาลราชวิถี” 4.รางวัล “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น” จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย ประเภทโรงพยาบาล ได้แก่ พระนั่งเกล้า, วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (หนองแขม) และลาดพร้าว, ประเภทโรงแรม ได้แก่ เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ และเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว, ประเภทสำนักงาน ได้แก่ ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์, ปตท. สำนักงานพระโขนง และอาคารธारा สาทร, ประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค และบางกะปิ